

ตลาดนัดรถไฟ

คอลัมน์ One Day Off ฉบับนี้ เราจะพาคนที่มีความว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ยังไม่มีที่ไปเดินเล่นกันเราจะพาไปเที่ยวแหล่งที่วัยรุ่นยุคนี้ชอบไปกัน นั่นคือ “ตลาดนัดรถไฟ”

“ตลาดนัดรถไฟ” เป็นสถานที่ที่ชวนที่นาสนใจมาก นอกจากสามารถเดินเล่นได้แบบชิลๆ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในตลาดกลางคืนที่ไม่ร้อนแล้ว ยังมีของแปลกๆ ที่นาสนใจมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมของวัยรุ่นแล้วยังเป็นตลาดนัดของคนรักความคลาสสิกอีกด้วย



ที่นี่จึงเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่รวมของกิน ของใช้ ของใหม่ แต่สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของมือสอง รวมทั้งของสะสม ของเก่า ของเล่น ของตกแต่งบ้าน รถโบราณ จักรยานโบราณ เสื้อผ้า แฟชั่น และยังมีส่วนที่เป็นโกดัง ซึ่งจะขายเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านย้อนยุค ก็มีให้เลือกมากมาย ใครที่กำลังต้องการของแต่งบ้านสไตล์ย้อนยุค รับรองว่าต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับไปตกแต่งบ้านอย่างแน่นอน

ตลาดแห่งนี้ มีที่มาเริ่มแรกโดยร้าน Rod's Antique ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่มาบุกเบิกตั้งร้านขึ้นที่นี่ โดยคุณไพโรจน์ ร้อยแก้ว เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกโดยเนรมิตตลาดของเก่าในฝันแห่งนี้ให้เป็นจริงขึ้นมา สินค้าในร้านเน้นงานเก๋ย้อนยุคจากหลายประเทศทั้งไทย จีน อินเดีย และยุโรป ซึ่งที่ร้านยังมีช่างรับซ่อมและผลิตงานใหม่จากไม้เก่าในราคาไม่แพงอีกด้วย หากเดินเลือกของจนเหนื่อยคุณสามารถนั่งพักดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารภายในร้านได้จ่นค่า ที่นี่จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมของคนรักของเก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันจริงๆ



เมื่อมาถึง พูดได้คำเดียวว่าผู้คนล้นหลามมากมาจากทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นคนทุกเพศทุกวัย มาเดินดูสินค้าต่างๆ มากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ไม่แพง และมีกลิ่นอายของความคลาสสิกที่ทำให้ผู้คนหลงใหล จึงไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นกระแสปากต่อปากจนผู้คนจากทั่วสารทิศมากัน สำหรับคนที่ชอบซื้อป๊ิงก็คงจะถูกใจกันไม่น้อย ส่วนคนที่ชอบถ่ายรูปคิดว่ามีมุมดีๆ ที่สามารถถ่ายให้สวยได้มากมาย สำหรับคนที่อยากนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ก็มีร้านบรรยากาศดีๆ ให้เลือกนั่งจิบเลือกกันไม่ถูก สำหรับเสาร์-อาทิตย์ที่ไม่รู้จะไปไหน อยากให้คุณลองมาที่นี่สักครั้ง รับรองว่าไม่มีผิดหวังจริงๆ



“ตลาดนัดรถไฟ” เปิดเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 00.00 น. อยู่หลัง ตลาด อดก. (จตุจักร) เดินทางโดยใช้บริการรถสาธารณะ ก็สามารถมาได้ดังนี้

รถไฟใต้ดิน MRT

ลงสถานีกำแพงเพชร 2 ออกประตูถนนกำแพงเพชร 2 แล้วเดินไปทางฝั่ง อดก. เลยไปประมาณ 500 ม.ทางเข้าตลาดอยู่ขวามือ สังเกตจะเห็นตลาดต้นไม้มีป้ายรถเมล์อยู่หน้าทางเข้า

รถเมล์

รถเมล์ ปอ.134 ปอ.138 ปอ.145 ปอ.157 ปอ.509
ปอ.517 ปอ.529 ปอ.536 ปอ.550

รถเมล์ธรรมดา 96 104 122 136 182 188

